

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง	
วัน/เดือน/ปี ๙ กันยายน ๒๕๖๗	
<p>หัวข้อ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และขออนุญาตเผยแพร่ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>ตามประกาศ เรื่อง “มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง” ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทองได้ดำเนินการแจ้งเวียนแก่บุคลากรในกลุ่มงาน/งานต่างๆ ทุกคนของหน่วยงาน และได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทองตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน ITA เรียบร้อยแล้ว นั้น</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ได้กำกับติดตามผลการประกาศใช้มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ ดังกล่าว และสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ในขณะนี้ยังไม่พบว่า มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการรับสินบนทุกรูปแบบของผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานฉบับนี้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป นั้น</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ได้กำกับติดตามผลการประกาศใช้มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ ดังกล่าว และสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ในขณะนี้ยังไม่พบว่า มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการรับสินบนทุกรูปแบบของผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทองภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว</p> <p>Linkภายนอก: เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง http://www.wtdph.go.th/</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล วิษุวัต จินดาพงษ์ (นายวิษุวัต จินดาพงษ์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง มณฑิร ทักษณา (นายมณฑิร ทักษณา) สาธารณสุขอำเภอวังทอง</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ วิษุวัต จินดาพงษ์ (นายวิษุวัต จินดาพงษ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	